

Giới thiệu về khám phụ khoa ở đâu Hà Nội

Phòng khám 11 Thái Hà từ lâu đã luôn là một địa chỉ khám điều trị bệnh viêm phụ khoa đáng tin cậy tin cậy dành cho người có bệnh tại khu vực Hà Nội & cả những thị thành xung quanh, đặc biệt là những ai quá bận hay không muốn phải xếp hàng, chen lấn hàng tiếng đồng hồ tại một số trung tâm y tế công lập cho đến nay. Nếu như bạn đang phân vân không biết tin cậy tại phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà thế nào? Thì trong văn bản dưới đây người viết sẽ đem lại một số tin tức và nhận xét phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà - [khám phụ khoa ở đâu](#) để có những nhận xét cụ thể hơn trước khi lựa chọn khám chữa trị bệnh ở đây nhé.



Đôi nét về phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà

Phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà được xây dựng và thành lập từ năm 2008 là một địa chỉ y tế được Sở y tế thủ phủ Hà Nội kiểm duyệt về uy tín y tế & cho phép hoạt động. Đội ngũ bác sỹ chu đáo & vai trò tại phòng khám sản phụ khoa Thái Hà sẽ mang lại cho người bị bệnh một vài tiện ích y tế chất lượng cao và luôn đặt công dụng & sức khỏe thể chất của người bị bệnh lên trên hết.

Người bệnh khi lựa chọn phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà để thăm khám & điều trị bệnh sẽ nhận được tương đối nhiều quyền lợi tiết giảm & luôn nâng cao uy tín y tế hằng ngày.

Một vài tác dụng người mang bệnh sẽ nhận được khi đến khám điều trị bệnh tại phòng khám đa khoa Thái Hà sẽ như sau:

- Mọi người có bệnh sẽ đều được chăm sóc nhiệt thành, tận tâm & tận tình.
- Bệnh nhân sẽ được bảo mật Bệnh án & Hồ sơ cá nhân tuyệt đối. Mọi tin tức bệnh nhân đáp ứng sẽ chỉ chăm sóc quá trình khám chữa bệnh và chỉ được tiết lộ khi người nhiễm bệnh đồng ý.
- Bệnh nhân sẽ được hưởng sự tư vấn miễn phí về chứng bệnh phụ khoa mọi lúc, mọi nơi & được chỉ dẫn về biện pháp khắc phục trợ thì tình trạng bệnh trước khi đến bệnh viện.

- Sau thời điểm đến khám bệnh & được giải đáp về cách chữa trị, giá tiền khám chữa bệnh thì người mắc bệnh sẽ có quyền tự giác chọn ra hoặc từ khước khám chữa bệnh tại đây.
- Bệnh viện luôn công khai, công khai trong chi phí khám chữa trị bệnh để người mắc bệnh đều có thể nắm rõ một số khoản giá tiền này.

Người nhiễm bệnh cần sẵn sàng gì trước khi khám chữa trị bệnh tại phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà để quá trình khám chữa bệnh được xảy ra thuận lợi:

- Bệnh nhân cần cung cấp toàn bộ một vài tin tức như tiểu sử bệnh lý hay tiền sử dụng thuốc trong khi trao đổi với những chuyên gia.
- Người mắc bệnh không ngại đặt ra câu hỏi hay một vài thắc mắc trong quá trình chẩn đoán và chữa bệnh.
- Người bị bệnh có thái độ phối hợp, trao đổi chi tiết với bác sĩ chuyên khoa, không mất tự tin, giấu diếm giếm với thầy thuốc khiến cho việc kết luận & điều trị kém hữu hiệu.
- Nghiêm túc tuân theo theo đúng mách nước của các bác sĩ đầu ngành trong suốt quá trình khám chữa bệnh để đạt được những hiệu quả cao.
- Bệnh nhân khi gặp các hiện trạng bất thường hay trở ngại nào trong quá trình chữa thì cần nói về, thành thật với các chuyên gia để có phương hướng khắc phục.

Review đánh giá về phòng khám phụ khoa Thái Hà

Thăm khám sản phụ khoa là hạng mục khám điều trị bệnh mà phòng khám Thái Hà dành riêng cho chị em phụ nữ, chuyên gia sẽ thực hiện thăm khám và thăm khám bộ phận sinh sản cho người phụ nữ bao gồm các bộ phận như: "cô bé", cổ dạ con, tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng giúp cho người phụ nữ được bảo vệ sức khỏe cơ thể một cách toàn diện & luôn trong hiện trạng ổn định. Đồng thời, mọi phụ nữ nên khám sản phụ khoa theo lịch 6 tháng 1 lần sẽ giúp chính mình được nâng cao một số kiến thức chuyên môn về chức năng sinh sản & tự giác ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường giao hợp & biện pháp phòng tránh thai an toàn.

Người bệnh khi đến phòng khám 11 Thái Hà, người mắc bệnh sẽ được hàng ngũ cán bộ y tế chào đón tận tâm, chu đáo tận tình và mách nước để hoàn thành mọi thủ tục khám chữa bệnh một cách mau chóng. Khi đến đây, một số phái nữ sẽ được chăm sóc sức khỏe cơ thể phụ khoa ở một số lĩnh vực bệnh cụ thể như sau:

- Viêm nhiễm phụ khoa: bệnh viêm âm đạo, viêm vòi tử cung, viêm tử cung, viêm buồng trứng, viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm ống dẫn trứng.
- Rối loạn kinh nguyệt: kinh nguyệt bị rối loạn, cường kinh, tắc kinh.

- Các bệnh lây lan qua đường sinh dục không sử dụng bao cao su: căn bệnh giang mai, sùi mào gà, lậu cầu, mụn sinh dục...
- Chữa trị bệnh u nang buồng trứng, bệnh u xơ cổ tử cung.
- Các bệnh về vùng hậu môn: trĩ nội, bệnh trĩ ngoại, bệnh nứt hậu môn, rò hậu môn, polyp hậu môn.
- Điều trị bệnh vô sinh.
- Chăm sóc chức năng sinh nở, kiểm tra sức khỏe bà bầu.
- KHHGD, tiến hành đình chỉ thai nghén an toàn đối với một số tình huống mang thai do vỡ kế hoạch.

Trong khi khám chữa bệnh tại phòng khám 11 Thái Hà, người có bệnh sẽ được khám bệnh trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu rộng nhiều, từng công tác tại một số trung tâm y tế lớn & thường xuyên được cử ra ngoài quốc để tu nghiệp tăng cường lý thuyết khoa học mới ứng dụng tại trung tâm y tế. Từ đó mà đại phần lớn bệnh nhân đều thỏa mãn với những dịch vụ y tế chất lượng nơi đây.

Phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà có hàng ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi

Phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà sở hữu đội ngũ bác sĩ với nhiều năm công tác, kiến thức chuyên ngành giỏi & có thời gian công việc lâu năm tại các bệnh viện lớn. Chưa kể đến, một số chuyên gia cùng liên tiếp được đi tác nghiệp tại nước ngoài nhằm cải thiện kinh nghiệm, tay nghề khám và chữa trị bệnh của chính bạn để khả năng đưa ra sự phỏng đoán & lộ trình chữa thích hợp, hiệu quả đối với người mắc bệnh.

Không chỉ có vậy những chuyên gia nơi đây đều giàu lòng ý đức, có tình thần vai trò cao với công tác, chu đáo, nhiệt thành, thân thiện với người mắc bệnh. Luôn nhanh gọn giúp ích & câu trả lời những thắc mắc của bệnh nhân, kiến lập được lòng tin để chúng ta luôn cảm thấy yên lòng, thoải mái chia sẻ bất kỳ thắc mắc nào của chính mình cho bác sĩ từ đó khiến việc khám chữa trị bệnh tích kiệm được nhiều thời gian.

Hạ tầng tại phòng khám sản phụ khoa Thái Hà

Phòng khám sản phụ khoa Thái Hà là trung tâm y tế với đội ngũ hạ tầng toàn bộ tiện thể nghi, sang trọng, rộng rãi và có toàn bộ hệ thống phòng nhiệm vụ như phòng chờ, cơ sở y tế, phòng thủ thuật ngoại khoa, phòng cấp cứu, phòng tiểu phẫu... Hầu hết không gian khám chữa trị bệnh đều được vệ sinh sạch sẽ và sát khuẩn đầy đủ theo đúng tiêu chí để không diễn ra trạng thái lây lan chéo trong lúc khám chữa trị bệnh.

Một số trang thiết bị máy móc, trang thiết bị máy móc được sử dụng tại phòng khám Thái Hà đều được cải tiến liên tục, hiện đại và đa số đều được nhập cảng trực tiếp tại các nước phát triển trên địa cầu nhằm gia tăng hữu hiệu khám chữa bệnh, chẩn đoán bệnh có độ chính xác cao & tích kiệm giai đoạn.

Ngoài ra, phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà còn có các tiện ích khác như ghế chờ, tivi, điều chỉnh, bảng biển mạch nước, sách báo, wifi, nước uống cho người bị bệnh dùng thư thái trong khi xếp hàng chờ đợi.

Cách khám điều trị bệnh tại phòng khám phụ khoa 11 Thái Hà

Tình huống bệnh nhân khi đến với phòng khám sản phụ khoa Thái Hà sẽ được thăm khám và giải đáp về tình trạng bệnh cùng với đưa ra phác đồ điều trị riêng biệt, thích hợp. Vì thế, người nhiễm bệnh có thể tuyệt đối yên lòng với quá trình khám điều trị bệnh nơi đây sẽ đem lại mức độ hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, để việc điều trị mang đến những hữu hiệu vượt bậc và an toàn thì trung tâm y tế luôn áp dụng một số công nghệ, kĩ thuật hiện đại trong khám điều trị bệnh như phương pháp dung nạp ion, công nghệ Ozone và CPI, phương pháp xâm lấn rất thấp LSG, kĩ thuật xâm lấn thấp nhất 360, cách quang động ALA - PDT... Hầu hết các phương pháp điều trị chứng bệnh này đều hiện đại và đem lại nhiều mặt tích cực như: ít gây ra cơn đau, ra máu, độ an toàn cao và tránh khỏi được một số rủi ro trong khi điều trị bệnh, giúp người bị bệnh tăng cường sức đề kháng, ngăn bệnh mắc bệnh trở lại và có thể hồi phục tốt, mau chóng khỏe lại.

Tiện ích y tế tin cậy tại phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà

Không chỉ hữu hiệu, an toàn trong khi khám chữa bệnh thì phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà còn được nhiều người khen ngợi vì một số uy tín tiện ích nơi đây luôn ngày một được nâng cao:

- Tại phòng khám sản phụ khoa Thái Hà một số thủ tục khám chữa bệnh đều được rút gọn, không rườm rà là mất thời kỳ của người mang bệnh. Và trong lúc làm thủ tục sẽ luôn được đội ngũ nhân viên y tế hỗ trợ nhanh gọn, nồng nhiệt chu đáo, để giúp người có bệnh kết thúc thủ tục một giải pháp nhanh gọn.
- Chúng tôi luôn đảm bảo quyền riêng tư cho người bị bệnh vậy nên hầu hết Profile cá nhân & Bệnh án sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy tính và hoàn toàn không có chuyện tuyên bố thông tin khi chưa có sự đồng ý từ phía người có bệnh.
- Phòng khám phụ khoa Thái Hà còn có đội ngũ tổng đài san sẻ phục vụ khả năng sinh sản không mất phí qua hotline, chat trên trang web, zalo, facebook. Qua hệ thống tổng đài san sẻ sức khỏe mọi câu hỏi, băn khoăn sẽ đều được giải đáp, trả lời nhanh chóng, chuẩn xác. Và người mắc bệnh tuyệt đối khả năng đặt lịch hứa khám trước nếu cho nhu cầu thăm khám ở đây.

Thời điểm vận động của phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà

Cho đến nay phòng khám đang có thời điểm hoạt động vô cùng hoạt bát, ngoài giờ cơ quan nhà nước làm việc từ 8h - 20h hầu hết những ngày trong tuần và cả ngày lễ tết. Thế nên, mọi người bị bệnh kể cả nhóm người bận thì đều có thể sắp xếp thời gian để đi thăm khám ngoài giờ cơ quan nhà nước làm việc nhanh chóng tại trung tâm y tế.

Bảng giá khám phụ khoa tại phòng khám 11 Thái Hà

Hầu hết người bệnh trước khi thăm khám & điều trị bệnh thì đều muốn tìm hiểu đến vấn đề chi phí. Tuy nhiên, khi chọn lọc phòng khám đa khoa 11 Thái Hà thì người bệnh có thể tuyệt đối yên tâm về giá tiền vì mọi khoản chi phí thăm khám, xét nghiệm y học và chữa bệnh sẽ luôn trong bảng giá được

quy chuẩn bởi Sở y tế. Đặc biệt trong quá trình trao đổi với người bị bệnh, bệnh viện có thể điều hòa mức chi phí phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của mỗi người mang bệnh.

Mặt khác, trước khi thực hiện chữa trị, bác sỹ sẽ luôn thông tin chi tiết, rõ ràng mọi khoản giá tiền để người bị bệnh khả năng nắm bắt được về mọi khoản giá tiền bắt buộc phải chi trả. Hoàn toàn sẽ không hề có hiện trạng thu phí ngoài hay độn giá tại bệnh viện.

Nhất là để trở hỗ người bệnh có cơ hội dùng một số dịch vụ y tế đáng tin cậy, thì cơ sở y tế cũng đưa ra quá nhiều chương trình ưu đãi giảm giá hấp dẫn dành cho người bệnh khi đăng kí lịch hứa khám ung chuẩn đường dây nóng hoặc icon chat tư vấn.

Quy trình khám điều trị bệnh tại phòng khám phụ khoa Thái Hà

Tại phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà đang có quy trình khám chữa trị bệnh & điều trị bệnh sẽ được thực hiện theo quy trình phần tiếp theo:

1. Người mắc bệnh sẽ trực tiếp tìm đến cơ sở y tế và làm thủ tục đăng kí khám chữa trị bệnh tại quầy hoặc đặt lịch hẹn khám trước để tích kiệm thời kỳ khám bệnh cùng với được nhận một vài khuyến mại giảm giá giá thành khám chữa bệnh viêm phụ khoa. Khi làm thủ tục người mang bệnh sẽ được cán bộ y tế mách nước chu đáo, chu đáo tận tình.
2. Người có bệnh sẽ đến cơ sở y tế để được thầy thuốc chuyên khoa khám bệnh, thăm khám & đặt ra những nghi vấn về triệu chứng lạ thường ở chính mình, hiện trạng hoạt động tình dục... Ngoài ra, chuyên gia sẽ chọn ra cho người có bệnh những giải pháp xét nghiệm y khoa để chẩn đoán chính xác trạng thái sức khỏe cơ thể.
3. Người có bệnh sẽ được cán bộ y tế mách nước đi nộp tiền khám & xét nghiệm. Và tiếp đó được dẫn đi để làm một số xét nghiệm cần thiết.
4. Người bệnh sau khi đã làm xong hết các xét nghiệm cần phải, chuyên gia sẽ thông báo kết quả cho người mang bệnh biết & đưa ra kết luận về trạng thái sức khỏe thể chất. Bên cạnh đó, nếu phát hiện ra bất kỳ căn bệnh phụ khoa nào thì bác sỹ chuyên khoa sẽ san sẻ cách chữa bệnh và nếu người bị bệnh ung thuận sẽ bắt đầu chữa.
5. Sau khi điều trị xong thầy thuốc sẽ đặt lịch hẹn tái khám, người bệnh sẽ thực hiện khám lại theo đúng lịch hứa của bác để kiểm tra hiệu quả của việc điều trị bệnh.

Văn bản trên là hầu hết những nhận xét về phòng khám sản phụ khoa Thái Hà dành cho những người nào đang câu hỏi về chất lượng trung tâm y tế ở đây & khả năng nhiều thông tin hữu ích cho bản thân. Trong trường hợp bạn đang có thắc mắc nào câu hỏi về hiện trạng sức khỏe của chính mình hay muốn đăng kí lịch hẹn khám thì có thể liên hệ đến đường dây nóng 0325 780 327 hoặc nhấn trong icon chat bên dưới để được các bác sỹ đầu ngành y tế tư vấn, hỏi âm không tính phí.